



## สารวัตนักบุญยอแซฟ พณีสนิคม

24 ถ.วัดโรมัน อ.พณีสนิคม จ.ชลบุรี 20140 โทร. 038-461744 กด 100  
มิสซาจันทร์-เสาร์ คำ 19.30 น. อาทิตย์ เช้า 06.00 น. สาย 09.00 น.  
ปีที่ 20 ฉบับที่ 8 ปี A / 2017 อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2017 (2560)



“จงรักศรัทธาและจงภาวนาให้ผู้ที่เบียดเบียนท่าน”

## ☞ ขำวดี...ประจำสัปดาห์

### จงรักศัตรู

เป็นมาตรฐานใหม่ เป็นศูนย์กลางของบทเทศน์บนภูเขา (มธ 5-7) เป็นสุดยอดบัญญัติเอก (36)“พระอาจารย์ บทบัญญัติข้อใดเป็นเอกในธรรมบัญญัติ” พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่า (37)“ท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดสติปัญญาของท่าน (38)นี่คือบทบัญญัติเอกและเป็นบทบัญญัติแรก (39)บทบัญญัติประการที่สองก็เช่นเดียวกัน คือท่านต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง (40)ธรรมบัญญัติและคำสอนของบรรดาประกาศกก็ขึ้นอยู่กับบทบัญญัติสองประการนี้” (มธ 22:36-40)

### รักมีหลายแบบ

ภาษากรีกมีคำว่า “รัก” 4 คำ

erōs (เอรอส) เป็นความรักระหว่างชาย-หญิงที่มีกิเลสและเซ็กซ์รวมอยู่ด้วย

storgē (สตอร์เก) เป็นความรักภายในครอบครัว เช่นพ่อแม่รักลูก ลูกรักพ่อแม่

philia (ฟีเลีย) เป็นความรักอันอบอุ่นที่มีต่อมิตรสหายและคนใกล้ชิดที่สุด

agapē (อากาเป) เป็นความปรารถนาดีแบบไม่มีวันเสื่อมคลาย และไม่มีสิ่งใด

สามารถทำลายได้

### จง “รัก - อากาเป” ศัตรู

พระเยซูเจ้าไม่ได้สั่งให้เรารักศัตรูแบบเดียวกับรักพ่อแม่ ภรรยา ลูกหลาน หรือมิตรสหายของเรา “ตกหลุมรัก” ศัตรูไม่ได้การรักศัตรูเป็นเรื่องของ “น้ำใจ” มากกว่า “หัวใจ” เราต้องบังคับน้ำใจของเราให้เอาชนะสัญชาตญาณ ตามธรรมชาติ เราสามารถบังคับน้ำใจของเราให้มีความเมตตาและความปรารถนาดีแบบไม่มีวันเสื่อมคลายและแบบไม่มีสิ่งใดทำลายได้ แม้ว่าเราจะไม่ชอบหน้าผู้นั้น หรือผู้นั้นจะไม่ชอบหน้าเราด้วยก็ตาม

## การอดเนื้อ และอดอาหารเพื่อเริ่มเทศกาลมหาพรต ค.ศ. 2017

เนื่องจากในปีนี้ (ปี 2017) วันพุธรับเถ้า ตรงกับวันพุธที่ 1 มีนาคม เป็นที่ทราบกันดีว่า วันพุธรับเถ้าเป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต และเป็นวันทำกิจใช้โทษบาปโดยการจำศีลอดเนื้อ และอดอาหาร (เอกสารคำแนะนำเรื่อง “เทศกาลมหาพรต และการเตรียมสมโภชปัสกา ข้อ 22) แนวทางที่พระศาสนจักรกำหนดคือ คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องอดเนื้อ คริสตชนทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึง 59 ปีบริบูรณ์ต้องอดอาหาร (เทียบกฎหมายพระศาสนจักร มาตรา 12

นอกจากการอดเนื้อและอดอาหารแล้ว พี่น้องคริสตชนยังสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดเทศกาลมหาพรต เพื่อให้การเตรียมสมโภชปัสกาเปี่ยมด้วยคุณค่าและความหมายได้ดังนี้ คือ ร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณประจำวันและประจำสัปดาห์ รับศีลออกยบาปและศีลมหาสนิท ฟัง อ่าน รำพึง และภาวนาพระวาจาของพระ ภาวนาในครอบครัว เดินรูป 14 ภาค ประกอบกิจกรรมแห่งความรัก เช่น การให้อภัยกันและกัน การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก การทำพิธีกรรมใช้โทษบาป ฯลฯ รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทางของสารมหาพรตที่พระสันตะปาปากำหนด ขอให้พี่น้องทุกท่านได้เอาใจใส่ต่อการเตรียมจิตใจในช่วงเทศกาลมหาพรตอย่างดี เพื่อความสุข ความยินดีแห่งปัสกาจะให้เกิดผลในจิตใจของพี่น้อง

## การให้อภัยคือการจดจำ

### การให้อภัยมิใช่การลืม แท้จริงแล้วการให้อภัยคือการจดจำ

จดจำว่าไม่มีผู้ใดดีพร้อม

จดจำว่าเราทุกคนต่างๆเคยผิดพลาดมาทั้งนั้น

จดจำช่วงขณะที่เราเองก็ต้องการที่จะทำทุกอย่างให้ถูกต้อง

จดจำว่าเราต่างก็เคยกล่าวสิ่งที่เราไม่ควรกล่าว

จดจำว่าเราเองก็เคยลืมไปแล้วว่าความรักนั้นสำคัญกว่าความถูกต้อง

### การให้อภัยคือการจดจำจริงๆ

จดจำว่าตัวเรานั้นมีความสำคัญกว่าความผิดพลาดที่เราทำมานัก

จดจำว่าบ่อยครั้งเราต้องเป็นผู้เมตตาและห่วงใยมากกว่านี้

จดจำว่าการยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่น จะช่วยให้เรายอมรับความผิดของเราเองได้

### การให้อภัยคือการจดจำ

จดจำว่าความผิดพลาดต่าง ๆ นั้นก็ดีเหมือนกัน

จดจำว่าเราเองต้องการการให้อภัยจากผู้อื่นด้วย

จดจำว่าบางครั้งชีวิตก็ได้อะไรหลายอย่างแก่เรา ที่เราควรรับไว้ด้วยความกตัญญู

### การให้อภัยคือการจดจำ

จดจำว่าหัวใจของเรายังมีที่ว่างพอสำหรับ

การเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็อีกครั้งหนึ่ง

แล้วก็อีกครั้งหนึ่ง

## ผู้ชายใจแข็ง

สองสามวันก่อน แม่ป่วย... ผู้หญิงใจแข็งคนนั้น ยืนยันว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลโดยเด็ดขาด เธอกินยาจีน พักผ่อนอยู่บ้านเสียงบ่นของแม่...หายไปแล้วก็มีเสียงของใครอีกคนขึ้นมาแทน...เสียงของพ่อ พ่อที่ปกติแล้วลูกๆทุกคนลงมตีว่า...ดูแลและเยียวยาริม วันนี้พ่อกลายเป็นผู้ชายขี้นไปซะแล้ว... พ่อบ่นทั้งวันและทุกวัน เรื่องที่บ่นก็มีอยู่เรื่องเดียว...บ่นแม่ พ่อบ่นว่า แม่ไม่ยอมไปหาหมอ แต่...คนขี้นบ่นนี้แหละ ที่ไปปรึกษาเภสัชกรที่ร้านขายยา ซื่อหาหมอแก้เจ็บคอ ยาแก้ไข้ที่แม่ใช้ประจำมาวางไว้ให้ข้างเตียง พ่อ...ที่ปกติชอบออกไปหากับข้าวแปลกๆข้างนอกกินเป็นกิจวัตร บ่นว่าเบื่อกินข้าวที่บ้าน แต่...พ่อก็สั่งฉันไปซื้อกับข้าวที่ร้านโปรดของแม่มากินที่บ้าน เพียงเพราะไม่อยากให้แม่อยู่บ้านคนเดียว แม่แตะกับข้าวได้คำเดียว...เอาใจพ่อ ทั้ง ๆที่ฉันก็ว่ากับข้าวอร่อยดี แต่...พ่อกลับว่า วันนี้เซฟฝีมือตก ทำไม่อร่อย...เลยไม่ถูกปากแม่แล้ววันนี้...แม่อาการดีขึ้น ลูกขึ้นมาเดินเหินได้นิดหน่อย บ่น...อยากกินแครกเกอร์กับโกโก้ร้อน แต่...ของแห้งที่บ้านหมด รวมทั้งแครกเกอร์ยี่ห้อโปรดด้วย

พ่อ...ผู้ชายที่แสดงออกตลอดเวลา...ว่าเกลียดการเดินทางช้อปปิ้งมาเกิด บอกลูก ๆ ว่าน้ำส้มของพ่อหมด ไปซื้อกันเถอะ พวกเราอมยิ้ม ผู้ชายปากแข็ง...จะบอกว่าไปซื้อของให้แม่ก็ไม่ได้ ต้องอ้ายังโน้นยังงี้ แต่...แค่อย่างทำเข้าห้างสรรพสินค้า คนจะซื้อน้ำส้มเดินหา...แครกเกอร์ เฮ้อ... พ่อ...มีโรคประจำตัว...โรคหัวใจ พ่อต้องเดินช้าๆ เพราะไม่อยากให้หัวใจทำงานหนักเกินไป แต่ในซูเปอร์ มาเก็ตวันนี้ พ่อเดิน...เข้าช่องโน้น ออกช่องนี้ เพราะแม่กินได้แต่ข้าวต้ม ข้าวต้มของชนิดมีกับพร้อมปรุงถูกพ่อกวาดมาทุกชนิด เครื่องข้าวต้ม...ทั้งผักคอง ผักกระป๋อง พ่อหยิบทุกขวดทุกกระป๋องมาอ่าน...หาซื้อที่แม่ชอบ ความจริงจะสั่งฉันไปหาซื้อน่าจะง่ายกว่านะ แต่พ่อก็เลือกที่จะทำเอง เพราะพ่อเลือกของเหล่านั้น...ด้วยความรัก ฉันทำได้แค่เซ็นรถตาม... แต่แค่นี้ก็ยากแล้วนะ เพราะเซ็นตามไม่ทันสักที ถ้าเทียบกับใจที่ไปถึงชั้นวางขวดผักคอง

เรียบร้อยแล้ว ของผู้ชายตรงหน้า หลังที่เริ่มค้อมงตามวัยของพ่อนำอยู่ข้างหน้าหน้าลิ่วๆ ตาของพ่อ...ที่มีไว้มองผู้หญิงคนเดียวในชีวิต มองหาแต่สรรพสิ่งที่เหมาะกับแม่ ณ วินาทีนั้น ฉันอิจฉา...อิจฉาผู้หญิงที่นอนป่วยอยู่ที่บ้าน อิจฉาแม่ตัวเอง เพราะพ่อที่ถูก ๆ คู่กันเคย คือผู้ชายที่ไม่เคยแคร์ใคร.. กับลูกๆ...เรารู้...พ่อรัก เพราะพ่อแสดงออกกับเรา เสมอ หากกับแม่...พวกเราเพิ่งรู้...พ่อห่วงแม่มากมาย คงเพราะปกติเราเห็นแต่แม่ที่คอย ดูแลพ่อ โรคประจำตัวพ่อเยอะแยะนี่นา แม่...ซึ่งเป็นผู้หญิงที่แข็งแรงอีก...ในสายตา พวกเรา ยามเมื่อได้รับการดูแลจากพ่อ ดูเหมือนจะซึ่งไม่ต่างจากเรา คนซึ่งร่วมทุกข์ร่วม สุขกันมาตลอดยี่สิบห้าปี ดูแลกันและกันยามป่วยไข้ คงไม่มีอะไรน่าชื่นใจไปกว่านี้ แล้วมั้ง

ฉันหันมามองรอบตัว สักวันข้างหน้า...ยามเมื่อชีวิตได้ผ่านวันเวลา ทั้ง ความสุข ความทุกข์ ความโศก จะมีใครสักคนมัย...ที่ยืนข้างๆฉัน ดูแล...ยามที่ฉันป่วย ไข้ จะมีใครสักคนมัย...ที่จำได้กับแค่แคร์กเกอร์รี่หือโปรดของฉัน จะมีใครสักคนมัย...ที่ ยอมเดินฝ่าฝูงคนพลุกพล่านที่ตัวเองแสนเกลียด เพียงเพื่อเครื่องกระป๋อง...ที่อยากจะ เลือกสรรแต่สิ่งดีๆเพื่อคนอันเป็นที่รัก จะมีใครสักคนมัย...ที่ส่งยามแก็้บคอให้ฉัน พร้อมกับบอกว่า 'คราวก่อนเจ็บคอ กินแล้วหาย นี่ยังเหลือ เอาไปกินสิ' ทั้ง ๆ ที่ยาม หลอดนั้น มันยังไม่ได้แกะ!!!



สัปดาห์ที่ 6 เทศกาลธรรมดา 12 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ 2017

อาทิตย 19	<b>อุทิศถวาย</b> สัตบุรุษวัดพนักสนิมทุกคน <b>อุทิศแด่</b> ผู้ล่วงลับสัตบุรุษวัดพนักสนิม / วิญญาณในไฟชำระ
จันทร์ 20	<b>อุทิศถวาย</b> ฟรังซิสเซเวียร์ แสงตะวัน , มาริอา ละมัย <b>อุทิศแด่</b> มาริอาส ศิลา , อังแนส พิศสวาท , ยอแซฟ แสงเดือน , พ่อวาดแม่เฟื้อด, ยอแซฟ โห , มาริอา ลำจวน , ฟรังซิส วีรชัย
อังคาร 21	<b>อุทิศถวาย</b> ครอบครัว ช่องเจริญ , คอมนิก กฤษณะ <b>อุทิศแด่</b> เปาโล บิ๊ก, อากาธา ฮงอ้ง , มาริอา เซงโล้ว , คอมนิก เม่งเอ็ง ยอแซฟ กา, วินเซนเดอปอล สมคิด, มาริอา เตียงอิม, ญาติพี่น้อง
พุธ 22	<b>อุทิศแด่</b> เทเรซา สุภาพ (100 วัน), ยอแซฟ รุ่ง , มาริอา ประยงค์ ยอแซฟ วินัย , คอมนิก วิพล , มาริอา ละมัย , เซราฟิอา อารีย์
พฤหัสบดี 23	<b>อุทิศแด่</b> อันนา ไล่ป่วน , เปโตร มุ่ง, ยอแซฟ ชัยกิจ, เปาโล สันติชัย ฟรังซิสโก ชูจิตร , มาร์ธา ฉลวย , ญาติพี่น้อง , วิญญาณในไฟชำระ
ศุกร์ 24	<b>อุทิศแด่</b> เปาโล เม่งซิม, เทเรซา เต็ก, ลูซีอา กิมฮอง , อักแนส พยับ มาริอา เล็ก , มาริอา กิมเฮียง , เทเรซา กิมฮวย , วิญญาณในไฟชำระ
เสาร์ 25	<b>อุทิศแด่</b> ยอแซฟ เอื้อะเส็ง , อันนา สุพร , เปโตร ฉิม , แม่ฮุ้น , โทมัส ภู่น คอมนิก พิจารณ์, ยอแซฟ ภู่น , ลูซีอา เลี่ยม , มาริอา เล็ก

<b>ของถวาย</b>	19 กุมภาพันธ์ 2017 เขต 1 / 26 กุมภาพันธ์ 2017 เขต 2
<b>อุทาน</b>	มิสซาคำวันเสาร์ที่ 11 ก.พ. 17 = 2,140 บาท
	มิสซาเช้าวันอาทิตย์ที่ 12 ก.พ. 17 = 2,000 บาท
	มิสซาสายวันอาทิตย์ที่ 12 กพ. 17 = 4,345 บาท รวม 8,485 บาท

## ๕๖ ประกาศ ๕๖

1. อาทิตยน์หลังมิตซาสาย ขอเชิญสภาอภิบาลวัดพนัสนิคมประชุมที่ห้องซอณกลีน
2. วันพุธที่ 1 มีนาคม เป็นวันพุธรับเถ้า ขอพี่น้องนำใบลานเก่ามาให้กับทางวัดด้วย เพื่อนำไปเผาเป็นเถ้า

### 3. ประกาศแต่งงาน

คู่ที่ 1 ระหว่าง ยอแซฟ ยุทธพงศ์ คงศรีสวัสดิ์ บุตรของ ยอแซฟ ประสิทธิ์ และ  
อานัสตาซีอา เทียมจันทร์ คงศรีสวัสดิ์ กับ นางสาวชมพูนุท นามเมือง บุตรี  
ของ นายสุชาติ นามเมืองและนางอริสา แสงทรัพย์ จะทำพิธีศีลสมรสในวัน  
เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2017 มีสชาเวลา 15.00 น. ณ วัดพระมารดานิจจานุเคราะห์  
ระยอง หากพี่น้องท่านใดมีข้อขัดขวางที่ทำให้คู่สมรสนี้ ไม่สามารถทำพิธีศีลสมรส  
กันได้ กรุณาแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบด้วย ประกาศครั้งสุดท้าย

คู่ที่ 2 ระหว่าง แบริ่นาแต่ต ฤดีมาศ ศรีสุข บุตรีของ ยอแซฟ บุญสมและมาการ์ิตา  
วินิดา ศรีสุข กับ นายพรภวิชัย ประสาน บุตรของ นายบุญยงค์และนาง  
อารีวรรณ ประสาน  
จะทำพิธีสมรสในวันเสาร์ที่ 4 มีนาคม 2017 มีสชา เวลา 10.30 น. ณ วัดนักบุญยอ  
แซฟ พนัสนิคม หากพี่น้องท่านใดมีข้อขัดขวางที่ทำให้คู่สมรสนี้ไม่สามารถทำพิธีศีล  
สมรสกันได้ กรุณาแจ้งให้เจ้าอาวาสทราบด้วย ประกาศครั้งสุดท้าย

### 4. ประชาสัมพันธ์ฉลองวัด

- \* วัดธรรมมาสน์ นักบุญเปโตร ท่าแฉลบ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ เวลา 10.30 น.
- \* วัดนักบุญวินเซนเดอปอล เขาขาด สระแก้ว วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 10.30 น.